



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง (ครูผู้สอนภาษาจีน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง (ครูผู้สอนภาษาจีน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง (ครูผู้สอนภาษาจีน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะเรียกข้อสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๒. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยจะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไปรายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. สถานที่สอบคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิศิษฐ์ มุ่งนากลาง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตรากำลัง (ครูผู้สอนภาษาจีน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
1	10001	นางสาวดาลัด ชาติแพงตา	ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
2	10002	นายชาญณรงค์ นาชิต	กับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
3	1003	นางสาววิภาพรรณ พานศรี	ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
			ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น